

**Mc 10,28-31**

<sup>10:28</sup> Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !"

<sup>10:29</sup> Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,

<sup>10:30</sup> mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau.

<sup>10:31</sup> Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu".

**PHẦN THƯỞNG LỚN NHẤT**

*“Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được... gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mc 10,29-30)*

**Suy niệm:** Để tăng sức mua, các nhà doanh nghiệp vẫn tổ chức trúng thưởng. Giải thưởng, dù lớn dù nhỏ, luôn là món hàng hấp dẫn những “thượng đế” của thời đại. Ngoài những loại giải thưởng có tính may rủi ấy, còn có thứ phần thưởng đòi phải nỗ lực mới đạt được còn hấp dẫn hơn, dù đó chỉ là một lời khen, hay một món quà lưu niệm... Đức Giê-su cũng hứa ban phần thưởng cho ai bỏ mọi sự theo Ngài. Khác một điều là phần thưởng của Ngài vừa ở đời này vừa ở đời sau, là niềm vui tinh thần vô hạn nhưng cũng kèm theo bị ngược đãi bách hại. Và dĩ nhiên, phần thưởng lớn nhất, vượt xa mọi phần thưởng là chính Ngài.

**Mời Ban:** Nhớ rằng bạn đang đi theo Đức Giê-su, bạn có nhận ra phần thưởng vô giá mà Ngài dành cho bạn không? Kèm theo phần thưởng là giá phải trả, bạn có chấp nhận giá đắt mất mát, bị ngược đãi không? Tôi có nhắm tới phần thưởng cao quý nhất là chính Chúa hay tôi còn đang tìm kiếm phần thưởng nào khác: tiền bạc, danh vọng, tiếng khen?

**Sống Lời Chúa:** Mỗi ngày tôi sẽ nhìn lại mình, xem tôi đang theo Chúa hay theo các thần tượng khác; và tôi quyết tâm theo Chúa cách triệt để hơn.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Giê-su, giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương và tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái và chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm và coi mọi người như anh em. Amen.*